



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๒๕๖๐

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเอวารักษ์ พิมพ์นิศย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง การติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย
และการพิจารณาผ่อนคลายให้ถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่โล่ง

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีข้อเสนอการผ่อนคลายมาตรการให้ถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือ ศบค. ได้มอบนโยบายให้หารือและเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้แล้ว หากสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพได้อย่างปกติและทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการจะออกมาตรการต่าง ๆ ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ รัดกุม และดำเนินอย่างเป็นขั้นตอน สอดคล้องกับการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก

๑.๒ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) กล่าวกรณีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.เตรียมเสนอ ศบค. พิจารณาผ่อนคลายให้ถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่โล่ง รวมทั้งขอขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ จากเวลา ๒๔.๐๐ น. เป็นเวลา ๐๒.๐๐ น.ว่า นายกรัฐมนตรีมีนโยบายชัดเจนจะพยายามผ่อนคลายให้มากที่สุด เนื่องจากต้องการให้ประชาชนประกอบอาชีพได้ตามปกติและทำให้ระบบเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบซ้ำเติม ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดภายใต้ ศปก.ศบค.จะประชุมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อเสนอปัญหาข้อพิจารณา โดย ศปก.ศบค.จะรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางตามที่รัฐบาลกำหนด คือ ต้องให้ผ่อนคลายแบบเป็นขั้นตอน ภายใต้มาตรการความปลอดภัย ส่วนการผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ จนถึงเวลา ๐๒.๐๐ น. หลังผ่อนคลายหลายกิจการ/กิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังครบกำหนด ๑๐ วัน หากเป็นไปตามนโยบายทั่วประเทศก็อาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมด โดยสถานบริการทั้งหมดที่ตั้งเป้าหมายจะต้องเปิดบริการได้ เหมือนภาวะปกติภายใต้มาตรการควบคุมโรค

- สำหรับการผ่อนคลายให้ถอดหน้ากากอนามัยมีข้อกำหนดเป็นกฎหมายกำกับไว้ หากผ่านการพิจารณาของ ศปก.ศบค. หรือมีข้อเสนอจากส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องเสนอไปยัง ศบค.เพื่อแก้ไขกฎหมาย หรือข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ซึ่งมีการกำกับเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย โดยต้องพิจารณากฎหมายควบคู่กันไป

๑.๓ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรณี ผว.กทม.เตรียมเสนอ ศบค.ผ่อนคลายมาตรการให้ถอดหน้ากากในที่โล่ง ขึ้นอยู่กับพิจารณาของ ศบค. ซึ่งต้องผ่านการพิจารณากลับกรองเบื้องต้นจาก ศปก.ศบค. ก่อนเสนอให้ ศบค.พิจารณาต่อไป

๑.๔ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยว่า ภาพรวมสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยหนัก และผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับข้อบ่งชี้ เช่น การรักษาตัวของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งเตียงไอซียู เตียงผู้ป่วยอาการหนักใช้ไปเพียงร้อยละ ๑๐ ทำให้ระบบสาธารณสุขเริ่มกลับไปให้บริการผู้ป่วยโรคอื่นได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ ที่อนุญาตให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดให้บริการยังไม่พบแนวโน้มผู้ติดเชื้อมากขึ้น ซึ่งต้องติดตามอีก ๑-๒ สัปดาห์ จึงจะระบุได้ชัดเจนว่าการเปิดสถานบันเทิงไม่มีผลกระทบต่อจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 หรือไม่ ขณะที่ผู้เสียชีวิตเฉลี่ย ๒๐-๓๐ ราย/วัน ปัจจัยสำคัญมาจาก (๑) ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป (๒) ผู้ป่วยโรค ๗ โรคเรื้อรัง ซึ่ง ๒ กลุ่มนี้มีสัดส่วนการเสียชีวิตสูง

และส่วนใหญ่...

และส่วนใหญ่ไม่รับวัคซีนโควิด 19 รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น ที่ประชุม EOC สธ. จึงได้เร่งรัดให้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ขณะนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๑ แล้วร้อยละ ๘๑.๗ หรือ ๕๖ ล้านโดส เข็มที่ ๒ ฉีดไปแล้วร้อยละ ๗๕.๙ หรือ ๕๒ ล้านโดส และเข็มที่ ๓ ฉีดไปแล้วร้อยละ ๔๑ หรือ ๒๘ ล้านโดส ซึ่งตามเป้าหมายการเป็นโรคประจำถิ่นต้องฉีดเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมร้อยละ ๖๐ จึงต้องเร่งรัดฉีดอีก ๑๕-๒๐ ล้านโดส โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบททางไกลที่ยังฉีดวัคซีนโควิด 19 น้อย โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นยังฉีดน้อยมาก บางพื้นที่ที่ยังฉีดไม่ถึงร้อยละ ๑๐ จึงต้องเร่งรณรงค์

- แผนปี ๒๕๖๔ สธ. ได้จัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ทั้งหมด ๑๒๑ ล้านโดส ฉีดได้ ๑๐๔.๔ ล้านโดส แผนปี ๒๕๖๕ จัดซื้อ ๑๒๐ ล้านโดส ได้รับการอนุมัติจาก ศบค. และลงนามซื้อแล้ว ๙๐ ล้านโดส ส่งมอบ ๓๖ ล้านโดส ฉีดแล้ว ๓๔ ล้านโดส ทั้งนี้ วัคซีนส่วนหนึ่งได้มาจากการบริจาค เช่น ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม แอสตราเซนเนกา ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และโคโวแว็กซ์ รวมทั้งหมด ๑๓ ล้านโดส ขณะเดียวกันไทยเริ่มบริจาคให้ประเทศขาดแคลน เช่น ประเทศแถบแอฟริกา ส่วนจะต้องฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกปีเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือไม่ ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ระบุได้ชัด แต่ได้เตรียมการไว้แล้ว เช่น ปี ๒๕๖๕ ที่จัดซื้อ ๑๒๐ ล้านโดส ขณะนี้นำเข้ามา ๓๖ ล้านโดส ส่วนที่เหลือจะสำรองไว้ในปี ๒๕๖๖ หรือเพื่อฉีดเป็นเข็มกระตุ้นทุกปี สำหรับกรณีโรคฝีดาษลิง วัคซีนที่ใช้ได้มีเพียงวัคซีนฝีดาษคน ซึ่งประเทศไทยมีวัคซีนในคลังขององค์การเภสัชกรรม แต่สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้วัคซีน

๑.๕ ศูนย์ข้อมูล COVID 19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๕ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๒,๒๒๔ คน เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศทั้งหมด หายป่วยเพิ่ม ๔,๘๒๔ คน อยู่ระหว่างการรักษา ๒๖,๘๘๙ คน ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๗๒๕ คน และมีผู้เสียชีวิต ๒๐ คน

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือทุกคน ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ตามปกติ ส่วนมาตรการผ่อนคลายเป็นอื่น ๆ ขอให้ติดตามข่าวสารจาก ศบค. เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและไม่เกิดความสับสน พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์หลังจากนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดคลัสเตอร์ใหม่ เพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ การพิจารณาให้ถอดหน้ากากอนามัยหรือไม่ ต้องดำเนินการควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 ไปสู่โรคประจำถิ่น โดยเงื่อนไขหนึ่งของการประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น คือ ประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นร้อยละ ๖๐ ของจำนวนประชาชนที่ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ คือ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค ซึ่งในขณะนี้ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นได้เพียงร้อยละ ๔๑ และมีเพียง ๒๐ จังหวัดที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้เกินร้อยละ ๖๐ จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละจังหวัดจะต้องหาวิธีทำอย่างไรให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ทั้งที่เข็มที่ ๑ และเข็มกระตุ้นเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายสามารถดำเนินการเปลี่ยนผ่านโควิด 19 ไปสู่โรคประจำถิ่น และเมื่อฉีดวัคซีนไปตามเป้าหมาย ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย เรื่องการถอดหน้ากากอนามัยก็ไม่ใช่ว่าเรื่องยากที่จะปฏิบัติ

๓.๒ นับเป็นสัญญาณดีที่ใกล้เข้ามาทุกขณะที่คนไทยมีแนวโน้มที่จะถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่โล่ง โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และหากกรุงเทพฯ นำร่องเรื่องการถอดหน้ากากอนามัย ขณะที่สถานบริการบันเทิงสามารถเปิดบริการได้ตามวิถีปกติ ก็อาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนไปยังแต่ละจังหวัดในการเดินทางสู่การเป็นพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่เฝ้าระวังอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม หากผ่อนคลายเป็น

ถอดหน้ากาก...

ถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่โล่ง ซึ่งประชาชน กิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ สามารถกลับไปดำเนินวิถีชีวิตในสังคมตามปกติและมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น หากไม่ระมัดระวังก็อาจยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นได้ เนื่องจากขณะนี้การป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและการสวมหน้ากากอนามัย ยังเป็นปราการสำคัญในการป้องกันเชื้อโควิด 19 ของคนไทย

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.th-th.facebook.com/khaosod เห็นว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นด้วยกับการถอดหน้ากากอนามัย แม้อยู่ในพื้นที่โล่ง เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่น่าวางใจและพบผู้ป่วยรายใหม่ในหลักพันคนต่อวัน เกรงหากถอดหน้ากากอนามัยจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง รวมทั้งอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ในระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ความคืบหน้าการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ กทม.ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางการติดตามผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบกำหนดให้มารับวัคซีนเข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือเสียชีวิต ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเน้นย้ำให้ประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด 19 รวมทั้งเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐°, บางกอกโพสต์

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.bangkokbiznews.com, www.tna.mcot.com, www.thainews.prd.go.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.siamrath.co.th, www.mgonline.com, www.nationtv.tv, www.newtv.co.th, www.pptvhd36.com, www.tnnthailand.com, www.youtube.com, www.today.line.me